



UBND thành phố Đà Nẵng đang xây dựng dự án “Phân bố dân cư trên địa bàn thành phố”. Mục tiêu chủ yếu nhằm điều chỉnh bố trí dân cư phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội thành phố, thu hút nguồn tài chính làm việc và góp phần hình thành các khu vực không có công việc nên di chuyển, giảm tải dân số cho các quận trung tâm...

Mật độ dân số

Tính về mật độ dân số thì Đà Nẵng đứng vị trí 13 trên toàn quốc trong khi diện tích xếp thứ 59. Hiện nay tính cả diện tích huyện Hoàng Sa thì mật độ dân số là 743,36 người/km². Nếu không tính diện tích huyện Hoàng Sa thì mật độ dân số vào thời điểm giữa năm 2009 là 907 người/km², bằng 1/2 mật độ dân số của Hà Nội, bằng 1/4 mật độ dân số của thành phố Hồ Chí Minh; xếp thứ 12 trên toàn quốc.

Mật độ dân số có sự chênh lệch khá lớn giữa các quận, huyện. Hơn 4/5 dân số tập trung trên mật độ diện tích bằng 1/4 diện tích toàn thành phố. Trong đó, quận Thanh Khê và Hải Châu chiếm 41,1% dân số thành phố nhưng diện tích đất chỉ chiếm 3,1% diện tích. Nhờ vậy, tình trạng phân bố dân cư không đồng đều giữa các địa phương, chênh lệch về mật độ dân số giữa các quận cao nhất và nơi tập trung nhất ngày càng cách xa nhau.

Ngoài ra, cấu trúc dân số theo trình độ chuyên môn kỹ thuật của thành phố và các quận, huyện cũng có sự chênh lệch, mật độ dân số giữa các địa phương. Năm 2005, lực lượng lao động chỉ có 52,88% là chuyên môn kỹ thuật chỉ đến năm 2011 tăng lên 67,68%. Vào thời điểm giữa năm 2009, các quận Liên Chiểu và quận Ngũ Hành Sơn là các địa phương có tỉ lệ tăng trưởng quy mô và mật độ dân số cao và nhanh so với các quận, huyện khác thì lao động đang làm việc qua đảo tạo chuyên môn kỹ thuật chỉ có 72,46% và 70,31% trong khi đó

toàn thành phần là 67,6%.

Sự giảm bớt khoảng cách đô thị và nông thôn

Với giải pháp phân bố dân cư, trong kết cấu xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế-xã hội thì đi với khu dân cư cũ giải pháp chủ yếu là nên tuân thủ các yêu cầu lịch sử, không xáo trộn lịch sử, chất lượng lịch sử và tăng cường năng lực phục vụ để đáp ứng. Đối với khu dân cư mới phải có quy hoạch, kế hoạch để nhìn thấy rõ ràng thông qua các chỉ tiêu chất lượng có để nhìn thấy.

Tiếp tục mở rộng không gian đô thị về phía Tây, Tây Nam, phía Nam nhằm giảm bớt dân số khu vực nội thành, thúc đẩy đầu tư trong các lĩnh vực thương mại, du lịch và các dịch vụ chất lượng cao, tiếp tục xây dựng các khu đô thị Tây Bắc, khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, khu đô thị Đa Phước. Mở rộng không gian đô thị thông qua việc phát triển nhiều khu đô thị vệ tinh, kết nối với các khu trung tâm qua hệ thống giao thông và các phương tiện vận chuyển công cộng, cũng như phát triển đô thị đa trung tâm.

Chuyên môn tốt sẽ có sự sẵn sàng, dịch vụ, cơ quan, các trường chuyên nghiệp ra khỏi các quận có một số dân số cao. Chú trọng phát triển vận tải khách công cộng, hệ thống trạm dừng nghỉ, đầu tư hệ thống giao thông thông minh, giảm thiểu phương tiện giao thông cá nhân trong nội thành nhằm giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông. Làm giảm khoảng cách đô thị và nông thôn nhằm hạn chế dòng người nhập cư nông thôn. Xây dựng, phát triển khu vực nông thôn mới, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa đô thị và nông thôn, góp phần thực hiện giảm dân.

Tiếp tục nâng cấp và phát triển các công trình kết cấu hạ tầng xã hội nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận thu nhập, dịch vụ và thực hiện các dịch vụ công. Xây dựng thành phố môi trường với việc triển khai nhiều dự án cấp-thoát nước, xử lý nước thải tập trung, phát triển cây xanh đô thị nhằm đạt được các chỉ tiêu của HĐND thành phố cũng như Thành phố ra.

Quyển lý chđt đđng ký thđng trú

Vđ kinh tđ và tđ chđc sđn xuđt, áp đđng mđt sđ biđn pháp kinh tđ thông qua giá nhà đđ và đđ ch vđ cao đđ vùng lõi các trung tâm đđ đđn đđn sđ giđn dân. Có biđn pháp quy hođch đđn trđđ c đđi vđi trđđng hđp nhiđu ngđđi dân đđa chđn chuyđn ra khu vđc vđnh đđi ngođi đđ sđng bđng cách xây đđng nhđng khu đđ thđ kèm theo hđ thđng đđ ch vđ tđ tđ cách trung tâm. Ngođi ra, cđn tiđp tđc tđo đđp môi trđđng kinh doanh và đđu tđ thông thoáng, hđp đđn qua vđc tiđp tđc cđi cách hành chính, đđn giđn hóa thđ tđc hành chính và có chính sách hđ trđ doanh nghiđp, thu hút nhà đđu tđ đđn làm ănn sinh sđng tđi Đđ Nđng nhđm tđo ra nhiđu cđ hđi vđc làm cho xđ hđi.

Bđn cđnh đđo thành phđ cũng quan tâm hđn đđn cđ chđ, chính sách. Chính sách thu hút ngđđi có trình đđ cao đđn làm vđc tđi thành phđ; chính sách hđn chđ nhđng ngđđi không có vđc làm đđn đđnh hođc không có trình đđ nhđp cđ vào thành phđ; quy đđnh chđt chđ vđ đđi đđ kiđn nhđp khđu vào các quđn trung tâm thành phđ nhđ có nhà đđ, nđi đđ, có vđc làm đđn đđnh. Đđy mđnh các biđn pháp tuyên truyđn, giáo đđc đđ ngđđi dân hiđu rõ vđ chđ trđđng, chính sách phân dân cđ cđa thành phđ đđng thđi đđy mđnh nghiđn cđu thành phđn dân cđ, cđ cđu lao đđng nđi thành đđ phân lođi, đđ báo đđi tđđng vđi nguyđn vđng vđ cuđc sđng mđi đđ có chính sách đđ đđi, khuyđn khích hay hđn chđ.

Vđa qua, Ban Pháp chđ HĐND thành phđ cũng đđ có buđi làm vđc vđi Sđ Nđi vđ vđ “Đđ án phân bđ dân cđ”. Qua trao đđi, lđnh đđo Ban Pháp chđ và lđnh đđo Sđ Nđi vđ đđu thđng nhđt sđ tđ chđc cuđc hđi thđo trao đđi vđ đđ án này, đđng thđi đđ kiđn sđ phân chia thành 02 giai đđn triển khai, giai đđn 2013-2015 tđng kđt rút kinh nghiđm sau đđo tiđp tđc cho giai đđn 2016-2020.

Theo <http://www.danangcity.gov.vn>